

รายชื่อผู้ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมนักทรัพยากรบุคคลมีอาชีพ ระดับปฏิบัติการ

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในห้องเรียนออนไลน์ (ONLINE CLASSROOM)

ในวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2563

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อตำแหน่ง	หน่วยงานต้นสังกัด
1	นาย ศัลยา เขียวชะอุ่ม	นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
2	นางสาว ธิติญา เชื้อนไธสง	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	กรมธุรกิจพลังงาน
3	นางสาว นวรัตน์ สุขถนอม	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
4	นาย อภิรักษ์ มิ่งชัย	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	กรมทรัพย์สินทางปัญญา
5	นางสาว มธุรส กุสุมาวดี	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	กรมสุขภาพจิต
6	นางสาว นฤมล ชำนาญกิจ	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	กรมบัญชีกลาง
7	นางสาว วันดี กองมี	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
8	นาย ภราดร เสรีสมบูรณ์	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
9	นางสาว สุทธิรัตน์ ลิสนันท์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
10	นางสาว พัชรกร ยอดสกุล	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	กรมการขนส่งทางราง
11	นางสาว เกตน์นิภา ไชยเรืองศิริกุล	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
12	นางสาว มุจลินทร์ ยะตัน	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13	นาย สราวุธ จันท์สนาม	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
14	นางสาว นิศานาถ ทัยธिया	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
15	นางสาว ขวัญตา คำสว่าง	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
16	นาย ปัญจพล มโนหาญ	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
17	นางสาว หนึ่งฤทัย แซ่ลิ้ม	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
18	นางสาว ศศิกันต์ ชัยลิ้นฟ้า	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
19	นางสาว ธัญลักษณ์ สิวสวรรค์	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อตำแหน่ง	หน่วยงานต้นสังกัด
20	นาย ภัทรชญาณนท์ มาท่ามา	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
21	นางสาว อัจจิมา รัตนจารย์	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
22	นางสาว มณีรัตน์ โทพรม	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
23	นางสาว ทิพยาภรณ์ พูนพานิช	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
24	นาง ชุติกร สุระกุล	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
25	นาง ภิญญา อุนะพำนัก	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
26	นาย ภทมงคล ฐัสมกาย	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
27	นางสาว ธนินทร์พัทรา จันท์อารักษ์	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
28	นางสาว นุฬารัตน เศรษฐสุวรรณ	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
29	นางสาว เรวดี จันทรพัทตร์	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
30	นาย ปรีชา บุญญาภิสิทธิ์ โสภากา	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
31	นางสาว สุขฤดี พึ่งอำพล	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
32	นางสาว ปัญญาพร คงคั่น	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
33	นางสาว สุภาภรณ์ พุดพิก	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
34	นางสาว กชนันท์ วงษ์สมบูรณ์	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	กรมทางหลวงชนบท
35	นางสาว จิราพร สุขสวัสดิ์	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	กรมทางหลวงชนบท
36	นาง อัญชลีพร แก้วอินทร์	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	กรมทางหลวงชนบท
37	นาง สุนันทา พรโสภณ	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
38	นางสาว ณิชสุดา ผดุงจันทร์	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
39	นางสาว สุนนมิ่ง คำแก้ว	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
40	นางสาว พัทธนิวรรณ เชื้อเล็ก	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
41	นางสาว จันจิรา ไชยาพร	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
42	นางสาว ธวัลหทัย บุญรัตนเสวี	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน